



ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก Ph.D. (Mathematical Sciences) Faculty of Science, University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชา สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในปี พ.ศ. 2543 จากบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่มีความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงได้ตัดสินใจเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพ การเป็นอาจารย์ผู้สอน โดยมีบันไดให้อาจารย์ได้เดินทางตลอดเส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์ คือ ตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามลำดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการสนับสนุนให้อาจารย์ ได้เดินทางในเส้นทางอาชีพนี้เป็นอย่างดี เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ใหม่รวมถึง สรรค์สร้างงานวิจัยใหม่ และด้วยความโดดเด่นของการเป็นอาจารย์ผู้สอน จึงได้รับทุนในการศึกษาต่อจากรัฐบาลทั้งใน ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จนสามารถได้รับตำแหน่งทางศาสตราจารย์ในสาขาสถิติศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์ใน สาขาวิชานี้มีอยู่เป็นจำนวนน้อยมากในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี เป็นอาจารย์ผู้สอน ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี อันจะถ่ายทอดไปสู่นักศึกษา นอกจากการหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ศึกษาวิจัย และการเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ แล้ว จึงได้เข้าร่วมในการอบรมหลักสูตรหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูน วิสัยทัศน์ พัฒนามุมมอง เพื่อให้เห็นความแตกต่างในมุมมองทุกมิติอย่างครบถ้วน นำมาซึ่งการเข้ารับตำแหน่งในระดับ ผู้บริหาร เช่น การฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) การสัมมนา



เชิงปฏิบัติการระดับสูง “เครือข่าย UniNet กับการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนสู่ยุคดิจิทัล” และการเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติในหลากหลายประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาและนำมาพัฒนาทางด้านวิชาการให้ทัดเทียมในระดับสากล

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี มีแนวทางในการขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการ โดยการวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายถึงช่วงเวลาที่จะยื่นขอกำหนดตำแหน่ง และศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งในภาควิชาฯ และในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและเพื่อนร่วมอาชีพ มุ่งมั่นศึกษาเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจน รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องหมั่นทบทวนเป้าหมายอยู่เสมอ และจัดสมดุลของเวลาในการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของงานที่รับผิดชอบอยู่ ทั้งทางด้านการสอนและการบริหารงานในฐานะผู้บริหารอย่างต่อเนื่องตามภาระหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้รับโอกาสในการไปศึกษาต่อด้วยทุนของรัฐบาล จึงมีเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการให้ความรู้แก่นักศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่รวมถึงสรรค์สร้างงานวิจัยใหม่ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย ให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและในระดับสากลได้ เพื่อทำให้เกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการและทางด้านวิชาชีพ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีกลไกในการสนับสนุนให้ทุนวิจัย รวมถึงมีเครื่องมือในการอำนวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีความประทับใจและความผูกพันในรั้วประดู่แดง ตั้งแต่สมัยที่ยังศึกษาอยู่ ตลอดจนเข้าบรรจุทำงานในตำแหน่งอาจารย์และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นกันเอง มีความเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นแรงผลักดันให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีตามเป้าหมายที่วางไว้

ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและชื่นชม ในการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง การทำงานเป็นทีมซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนการนำความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างสำคัญในการพัฒนาและนำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติ ที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ อันเป็นรากฐานการศึกษาในปัจจุบันและสอดคล้องกับปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ